



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2555

### จีรัฐระบายสต็อกข้าวล่วงหน้า ก่อนราคาจมดิน

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ข้าวในสต็อกรัฐบาล 12 ล้านตันข้าวสาร หรือประมาณ 18 ล้านตันข้าวเปลือก นั้นถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมาก โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวที่ได้จากการรับจำนำในปี 2554/55 ถึง 6 ล้านตัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับภาครัฐ ในช่วงนี้ถือว่ามีความเหมาะสมที่รัฐบาลจะระบายข้าวดังกล่าวออกสู่ตลาด จึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เพราะเป็นช่วงการเพาะปลูกข้าวหน้าปี 2555/56 เช่นเดียวกับประเทศผู้ผลิตอื่นๆ หากยังไม่รีบระบายข้าวในสต็อกออก จะส่งผลให้สต็อกรัฐบาลมีมากขึ้นจากโครงการรับจำนำปี 2555/56 ซึ่งข้าวจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน พ.ย. 2555- ม.ค. 2556 คาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 24 ล้านตันข้าวเปลือก และเกษตรกรจะนำเข้าโครงการอย่างน้อย 10 ล้านตันข้าวเปลือก จะทำให้การระบายสต็อกมีปัญหา

'รัฐบาลต้องเร่งระบายสต็อก อย่างน้อยที่สุดเพื่อให้มีโกดังว่างที่จะเก็บข้าวล็อตใหม่ ไม่ถูกกดตันจากตลาดที่รับซื้อ เนื่องจากในปีหน้าการแข่งขันส่งออกข้าวจะรุนแรงมากขึ้นทั้งจากอินเดียที่เพิ่มการผลิตมากขึ้น เวียดนามขยายพื้นที่เพาะปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน พม่าที่มีเป้าหมายการส่งออกเป็นสำคัญ และประเทศผู้นำเข้าข้าวอย่างอินโดนีเซียยังมีการรณรงค์ให้งดกินข้าวในทุกวันอังคารด้วย' นายอภิชาติกล่าว

รายงานข่าวจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า จากนโยบายรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล ถือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ลายอุตสาหกรรมข้าวไทย ซึ่งผลของนโยบายคือรัฐบาลอาจล่มสลาย เพราะมีการนำเงินงบประมาณของประเทศ ที่เกิดจากเงินภาษีของประชาชนไปซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูง แล้วนำมาสต็อกไว้เพื่อทำลายคุณภาพของข้าวไทย และเมื่อขายเพื่อระบายสต็อกส่งผลให้ราคาที่ขายได้ต่ำกว่าราคาซื้อ ขณะนี้รัฐบาลรู้แล้วว่านโยบายรับจำนำข้าวมันทำลายระบบ แต่ยังหาทางออกหรือเลิกล้มนโยบายไม่ได้ จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลแก้ไม่ตก

ที่มา ข่าวสด

### ราคาข้าวไทยจ่อร่วง 15% เทรดเดอร์ชี้เห็นผลเดือนก.ค.-เหตุอินเดียเร่งระบายสต็อก

เทรดเดอร์คาดข้าวไทยร่วง 15% ในเดือนก.ค. นี้ จากผลผลิตข้าวเพิ่ม อินเดียระบายสต็อก หลังเพิ่มขึ้น 3 เท่า พาณิชย์ชี้อินเดียได้เปรียบจากต้นทุนต่ำ-ค่าเงินอ่อน คู่แข่งสำคัญส่งออกไทย เอกชนเผยโอกาสราคาขยับขึ้นมีน้อย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่าในสิ้นเดือนก.ค. นี้ ราคาข้าวไทยในตลาดโลกจะลดลง 15% จากระดับปัจจุบัน 611 ดอลลาร์/ตัน เนื่องจากอินเดียจะเริ่มระบายสต็อกข้าวจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะส่งผลราคาในตลาดโลกลดลง

สำหรับราคาส่งออกข้าว ราคา FOB ของอินเดียยังอยู่ในระดับต่ำกว่าไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 160-185 ดอลลาร์/ตัน และต่ำกว่าราคาส่งออกข้าวของเวียดนามอยู่เล็กน้อย เช่น ข้าวขาว 100% เกรดบีและข้าวขาวเมล็ดยาว 5% ราคา FOB ของไทยอยู่ที่ 605-610 ดอลลาร์/ตัน ในขณะที่ของอินเดียอยู่ที่ 420-425 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งเป็นราคาต่ำที่สุด

ในขณะที่ราคาของเวียดนามใกล้เคียงกับราคาข้าวของอินเดียมาก แต่สูงกว่าเล็กน้อย คือ 420-430 ดอลลาร์/ตัน แต่ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกข้าวของไทยมาก คือ ข้าวหนึ่ง ซึ่งราคา FOB ของไทยอยู่ที่ 600-610

ดอลลาร์/ตัน ในขณะที่อินเดียราคาเพียง 375-385 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งถือว่าต่ำมาก ทำให้ราคาแตกต่างกันอย่างมากถึง 225 ดอลลาร์/ตัน

นอกจากนั้นข้าวที่ไทยจะถูกกระทบอย่างมาก ก็คือ ข้าว 25% ซึ่งราคาของไทยอยู่ที่ 510-515 ดอลลาร์/ตัน ในขณะที่ราคาข้าวชนิดเดียวกันของอินเดียอยู่ที่เพียง 350-360 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งราคาแตกต่างกันถึง 160 ดอลลาร์/ตัน

ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดโลก ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยลดลง โดยในวันที่ 1-21 มิ.ย. 2555 มีปริมาณ 325,437 ตันข้าวสาร ลดลง 59.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อรวมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 มิ.ย. 2555 มีปริมาณส่งออก 3.24 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 45.66%

ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ส่งออกไทยคาดว่า การส่งออกข้าวในปีนี้มีปริมาณ 7 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 10.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ส่งออกข้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสาเหตุส่งออกลดลงมาจากตลาดมีการแข่งขันรุนแรง จากอินเดียและเวียดนาม

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ทิศทางราคาข้าวจากนี้ไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวรุนแรงเพราะประเทศผู้ส่งออก ทั้งอินเดียและเวียดนามต้องการขายข้าวในขณะนี้ โดยการหารือกับผู้ส่งออกเวียดนามช่วงก่อนหน้านี้ได้แสดงความเป็นห่วงสต็อกข้าวของรัฐบาลไทยที่มีถึง 15 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเท่ากับปริมาณส่งออกข้าวของไทยทั้งปี ทำให้สต็อกข้าวของไทยเป็นแรงกดดันไม่ให้อาหารราคาปรับเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะลดต่ำลงไปหากไทยระบายสต็อกข้าว

เธอกกล่าวว่า ขณะนี้ข้าวในท้องตลาดลดลงคือไม่มีข้าวในมือชาวนาแล้ว เช่นเดียวกับโรงสีที่หน้าจะเหลือสต็อกน้อยมาก ส่วนผู้ส่งออกน่าจะเหลือเฉลี่ยรวมกันไม่เกิน 1 ล้านตัน โดยสต็อกข้าวส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล

"ราคาข้าวหน้าจะตกลงไปกว่านี้แต่ก็ไม่มาก แต่ถ้าจะขึ้นก็ไม่น่าจะขึ้นมากเช่นกันเพราะทุกคนทั้งอินเดียและเวียดนามต้องการขาย ไม่ได้ยืนว่าคู่แข่งขายข้าวหมดแล้ว" นางสาวกอบสุขกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครมุมไบ อินเดีย รายงานว่ารัฐบาลอินเดียได้ปรับเป้าหมายการผลิตข้าวสำหรับปีการผลิต 2555-2556 (ต.ค. 2555-ก.ย. 2556) ใหม่ จากที่เคยกำหนดไว้เดิม 103.41 ล้านตัน เป็น 104 ล้านตัน เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนด้านบวก โดยเฉพาะการนำข้าวพันธุ์ทาง (Hybrid Rice) มาปลูกมากขึ้นทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2555 อยู่ในระดับปกติ ซึ่งมีแนวโน้มว่าผลผลิตข้าวในรัฐทางภาคตะวันออกของประเทศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

การสำรองข้าวของรัฐบาลอินเดีย ในวันที่ 1 พ.ค. 2555 เกินกว่าสต็อกมาก โดยกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหารและการกระจายสู่สาธารณชน ได้มีการกำหนดมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock) และสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร (Strategic Reserve) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคา หรือแทรกแซงตลาดโดยกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องรักษาไว้สำหรับข้าวทุกไตรมาสไม่ต่ำกว่า 11.8 ล้านตัน

รายงานระบุอีกว่า ปริมาณข้าวสำรองข้าวจริงของอินเดียมีปริมาณสูงถึง 32.92 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวในสต็อกปริมาณ 32.681 ล้านตันกับข้าวที่กำลังขนส่งมาเก็บในสต็อกอีก 0.242 ล้านตัน เกินกว่าที่กำหนดไว้เกือบ 3 เท่าตัวและมีแนวโน้มว่าปริมาณข้าวสำรองในช่วงเดือน พ.ค. 2555 อาจจะสะสมเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ปริมาณการสำรองข้าวจริงของอินเดีย ณ วันที่ 1 มิ.ย. อยู่ที่ 33.0 ล้านตัน ซึ่งรัฐบาลอินเดียอาจจะระบายข้าวออกสู่ตลาดโลกได้อีก ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ในตลาดโลก

อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินเดียมีขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกข้าวก็คือ ราคารับซื้อจากเกษตรกรที่อยู่ในระดับต่ำกว่าไทยเกือบครึ่ง คือตันละ 7,500 บาท

ส่วนการส่งออกข้าวของอินเดียตั้งแต่รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกในเดือน ก.ย. 2554 ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวของอินเดียเพิ่มตามลำดับ จนถึงเดือน พ.ค. 2555 ปรากฏว่าอินเดียส่งออกข้าวไปแล้วเป็นปริมาณ 6.805 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 2.20 ล้านตัน และไม่ใช่บาสมาดิ 4.605 ล้านตัน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจากเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2555 อินเดียจะสามารถส่งออกข้าวได้อีกในปริมาณ 2.4 ล้านตัน ทำให้คาดว่าอินเดียจะส่งออกได้ถึง 9 ล้านตัน

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกข้าวที่สำคัญคือ ค่าเงินรูปีที่อ่อนลงจากประมาณ 49-50 รูปี/ดอลลาร์ เป็น 55.38 รูปี/ดอลลาร์ รวมทั้งปริมาณสำรองข้าวที่เกินจากรัฐบาลกำหนดเกือบ 3 เท่าตัวและราคารับซื้อจากเกษตรกรต่ำเพียง 7,500 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านอุปสงค์ในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดการส่งออกข้าวของอินเดียด้วย

รายงานระบุว่า จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ารัฐบาลอินเดียออกประกาศอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้หลังจากที่ได้ประกาศห้ามส่งออกมาหลายปี ข้าวจากอินเดียโดยเฉพาะข้าวหนึ่งและข้าว 25% ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกข้าวของไทยค่อนข้างมาก ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อินเดียจึงกลายเป็นคู่แข่งสำคัญที่ออกมาแข่งขันในตลาด

ด้านนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยในงานเสวนา "อนาคตข้าวไทย ฝากไว้ในมือท่าน" ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดหาข้อมูลด้านการตลาด โดยอาศัยทูตในทุกประเทศเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว แล้วนำมาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เนื่องจากปัจจุบันกรมการข้าวมุ่งผลิตข้าวพันธุ์ดี แต่ไม่สอดคล้องกับตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ดีมากแต่ขายในลาวไม่ได้เพราะส่วนใหญ่กินข้าวเหนียว

"การวิจัยและพัฒนา ต้องให้ความสำคัญ เชื่อมโยง กับระบบตลาดและระบบโรงสีข้าว ซึ่งเป็นผู้รู้ดีที่สุด ว่า การขายข้าวโดยแยกเป็นสายพันธุ์ทำได้อย่างไร นอกจากนี้การวิจัยและพัฒนาต้องมีการพิจารณาด้านการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวของไทยที่สูงถึง 11% ซึ่งไม่รวมกับการสูญเสียจากการขนส่ง (โลจิสติกส์)" นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า วงการข้าวของไทยขณะนี้ถึงจุดวิกฤติด้านงานวิจัยแล้ว เพราะแต่ละปี มีงบประมาณด้านวิจัยข้าวเพียง 200 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดีย และน้อยกว่า งานวิจัยและพัฒนาปาล์ม ที่ใช้งบประมาณปีละประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 7 เท่าตัว อีกทั้งงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยยังถูกนำไปใช้ในด้าน การส่งเสริมเป็นส่วนใหญ่

ปัญหาทางด้านงานวิจัย ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยจึงมีปัญหาด้านคุณภาพ การแก้ไขเพื่อให้ไทยอยู่รอดในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จำเป็นต้องตั้งกองทุนวิจัยข้าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะกรมการข้าวเพียงฝ่ายเดียว ส่วนเงินจากการอุดหนุนจะนำมาจากรายได้การส่งออกข้าวประมาณ 0.5% ซึ่งจะได้เงินมากขึ้น 1,000 ล้านบาท/ปี เงินจำนวนนี้หากรวมงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่เดิมประมาณ 200 ล้านบาท ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการแข่งขันในอนาคต โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และ การทำวิจัยต้องทำเป็นแผนงาน 3-5 ปี ไม่ใช่ปีต่อปี

นายปราโมทย์ วานิชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในการเปิดเสรีเออีซีในปี 2558 ปัญหาที่ไทยยังไม่เตรียมรับมือ คือเรื่องของข้าวราคาถูกจากเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ จะทะลักเข้ามาเป็นทางเลือกให้คนไทยในระดับล่าง

ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเออีซี การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวถือว่าสำคัญ และที่ผ่านมามีไทยก็มีการวิจัยมาไว้จำนวนมาก แต่มีการมองข้าม หากนำวิจัยเก่าๆ ที่มีการวิจัยข้าวจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิ นำมาบดฝุ่น ก็สามารถนำมาขายให้ตลาดที่มีกำลังซื้อ

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรมุ่งผลิตข้าวเพื่อรับรายได้จากภาครัฐเท่านั้น ขณะที่ภาครัฐก็มีหน้าที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกรไปตองไว้ ซึ่งระบบจำนำแบบนี้ถือเป็นการทำลายคุณภาพข้าวโดยตรง

"หากภาครัฐไม่เลิกวิธีการรับจำนำข้าวในแบบปัจจุบัน การวิจัยและพัฒนาข้าว ที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ก็ไม่คุ้มกับการพัฒนา เพราะข้าวในโกดังก็มีสูงถึง 12 ล้านตันข้าวสาร ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เสียภาษีจะมารับผิดชอบ เพราะภาครัฐพูดเสมอว่า ยอมขาดทุนเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร แต่เงินที่เสียไปมาจากเงินภาษีของเราทั้งสิ้น เราไม่พร้อมจะขาดทุนกับข้าวในโกดังรัฐบาล"

นางสาวกอบสุข กล่าวว่า การผลิตข้าวของไทยที่มีมากกว่าความต้องการบริโภคข้าวในประเทศถึง 2 เท่า ส่งผลให้ไทยต้องมีการส่งออกให้มากที่สุดแต่เนื่องจากโครงการรับจำนำทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าราคาตลาดผู้ส่งออกจึงต้องแข่งขันสูงในตลาดโลก และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เกษตรกรมองว่าผู้ส่งออกเป็นผู้เอาเปรียบมากที่สุดใฮอุตสาหกรรมข้าว ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวมไทยต้องปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## อินเดีย-เวียดนามเปิดศึกหั่นราคาแย่งตลาด ข้าวไทยแยบยลดก 2.3 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-พฤษภาคม 2555) มีปริมาณทั้งสิ้น 2.9 ล้านตันลดลง 2.3 ล้านตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ถึง 5.2 ล้านตันหรือลดลงประมาณ 43% ขณะที่มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 60,097 ล้านบาทลดลง 28,130 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 88,227 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 32%โดยข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย 668 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-พฤษภาคม 2555) ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรกประกอบด้วย 1. ไนจีเรีย ปริมาณ 783,216 ตัน 2. อินโดนีเซีย ปริมาณ 266,940 ตัน 3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 136,306 ตัน 4. แอฟริกาใต้ ปริมาณ 133,052 ตัน 5. อีรัก ปริมาณ 116,867 ตัน

สถานการณ์ส่งออกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดีขึ้นกว่าเดือนเมษายน เนื่องจากประเทศไนจีเรียยังคงมีการนำเข้าข้าวหนึ่งในปริมาณมากเพื่อให้ทันตามกำหนดที่รัฐบาลไนจีเรียจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยจะเห็นได้จากนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงเดือนพฤษภาคม ประเทศไนจีเรียได้นำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยจำนวน 47,894 ตัน 195,153 ตัน 270,323 ตัน และ 240,454 ตัน ตามลำดับ ซึ่งจากการที่ไนจีเรียได้นำเข้าข้าวหนึ่งปริมาณมาก ส่งผลให้ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมปริมาณส่งออกข้าวหนึ่งสูงถึงเดือนละประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกข้าวขาวนั้นยังคงมีปริมาณลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งทั้งจากอินเดีย และเวียดนามที่ในช่วงหลังได้ปรับลดราคาส่งออกลงมาเพื่อแข่งขันกับอินเดียและปากีสถาน โดยในช่วงช่วงราคาข้าวของเวียดนามได้ลดลงต่ำกว่าคู่แข่ง

ขณะที่ราคาข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งถึง 190-200 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่หันไปซื้อจากประเทศที่เสนอราคาขายต่ำกว่า ยกตัวอย่างเช่น ข้าวขาว 5%ของอินเดีย เสนอขายที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ปากีสถาน เสนอขายที่ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และเวียดนาม เสนอขายที่ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ข้าวขาว 5% ของไทยเสนอขายที่ 612 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้ คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้การส่งมอบข้าวหนึ่งให้กับไนจีเรียได้หมดไปแล้ว มีเพียงผู้ส่งออกบางส่วนที่ยังคงมีสัญญาส่งมอบข้าวขาวให้ประเทศอีรัก และญี่ปุ่นตามที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้สมาคมฯ คาดการณ์ว่าในช่วงปลายไตรมาสสองปริมาณส่งออกจะลดลงเหลือประมาณเดือนละ 500,000 ตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวหนึ่งจะชะลอตัวลง

ก่อนหน้านี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 จะมีปริมาณ 7 ล้านตันลดลงจากปี 2554 ที่สามารถส่งออกข้าวได้ถึง 10.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นปีที่ไทยส่งออกค่อนข้างสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยสาเหตุส่งออกข้าวที่ปรับตัวลดลง มีปัจจัยสำคัญมาจากการแข่งขันที่รุนแรงจากเวียดนามและอินเดีย

ขณะเดียวกันนางสาวกอบสุข เอี้ยวสุริย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเคยออกมาระบุว่าการผลิตข้าวของไทยที่มีมากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศถึง 2 เท่า ส่งผลให้ไทยต้องมีการส่งออกให้ได้มากที่สุด แต่เนื่องจาก

โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ทำให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าราคาตลาด ทำให้ผู้ส่งออกแข่งขันในตลาดได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลควรจะต้องปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด

ที่มา แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 มิ.ย. 2555 มีจำนวน 866,792 ตัน มูลค่า 401.444 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย 2555 มีจำนวนรวม 3.414 ล้านตัน มูลค่า 1.567 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 13% และมูลค่าลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 3.912 ล้านตัน มูลค่า 1.847 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอยู่ในระดับทรงตัว หลังจากที่เมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลมีแผนการที่จะให้ผู้ส่งออกปรับซื้อข้าวในฤดูใหม่ (the summer-autumn crop) เพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตัน โดยคาดว่าผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดปริมาณสูงสุดในเดือนนี้ ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 405-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 365-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทางด้านกระทรวงเกษตรได้เตรียมเสนอให้รัฐบาลอนุมัติแผนการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่จะเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรจำนวน 2 ล้านตัน โดยการให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. ศกนี้

รองนายกรัฐมนตรี Hoang Trung Hai ได้อนุมัติให้บริษัท Northern Food Corp. (Vinafood 1) ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมกับบริษัท Louis Dreyfus Commodities Asia จากสิงคโปร์ โดยบริษัทที่จะตั้งขึ้นจะดำเนินธุรกิจด้านการผลิตข้าวเพื่อส่งออก

ทั้งนี้ บริษัท Northern Food Corp. จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขณะที่บริษัท Louis Dreyfus Commodities ปัจจุบันเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของเวียดนาม

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอให้รัฐบาลยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าวบาสมาดิ (The minimum export price; MEP) เพื่อกระตุ้นการส่งออก และช่วยให้ผู้ส่งออกอินเดียสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2011/12 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.2 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2010/11 โดยในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้กำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำไว้ที่ 700 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

ทางการปากีสถาน คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณนี้ (ก.ค. 2554 - มิ.ย. 2555) มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 350,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9% จากเป้าหมายการส่งออกข้าวจำนวน 4 ล้านตัน ในปีงบประมาณนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้แทนเจรจาของปากีสถาน ซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของข้าวปากีสถาน ขณะที่มียางานว่า ในปีงบประมาณนี้ จีนได้ซื้อข้าวจากปากีสถานแล้วประมาณ 332,500 ตัน มูลค่ากว่า 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาเฉลี่ยประมาณ 448 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Office) พยากรณ์ว่า ในปี 2012 นี้ ผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นเป็น 68.59 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.76 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในปีนี้จะเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าในปีนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่าในปีนี้อินโดนีเซียจะมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 5.53 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคคาดว่าจะมีประมาณ 33 ล้านตัน

ทางการอินโดนีเซียรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศรับประทานข้าวน้อยลง หลังจากที่ไม่สามารถผลิตเองได้เพียงพอ พร้อมทั้งประกาศให้ทุกวันอังคารเป็นวันงดรับประทานข้าว

ทั้งนี้ เขตเทศบาลเมืองเดปอก ชานกรุงจาการ์ตา ของอินโดนีเซีย ได้ประกาศให้ทุกวันอังคารเป็น "วันงดกินข้าว" ซึ่งการรณรงค์นี้ ทำให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารพากันไม่เห็นด้วย เพราะข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของคนอินโดนีเซีย หากไม่ให้ขายข้าว ก็จะทำให้ขายอาหารไม่ได้

การรณรงค์นี้ เกิดขึ้นหลังจากอินโดนีเซีย เผชิญภาวะพื้นที่ทำนาไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบัน ที่นาส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จนทำให้ปริมาณข้าวที่ผลิตในอินโดนีเซียไม่เพียงพอต่อประชากรทั้งประเทศ และต้องหันมาพึ่งการนำเข้าข้าวจากไทย และเวียดนาม ซึ่งในปีนี้อินโดนีเซียต้องนำเข้าเป็นจำนวนมากถึง 2 ล้านตันเหมือนปีที่แล้ว เพื่อแก้ปัญหานี้ ทางการอินโดนีเซีย จึงรณรงค์ให้ประชาชนหันไปบริโภคอาหารประเภทอื่นทดแทนการกินข้าว เช่น มันสำปะหลัง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการรณรงค์และโฆษณาให้ลดละเลิกรับประทานข้าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพยายามขยายที่นาเพื่อปลูกข้าวกินเองให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยไม่ต้องเสียบประมาณนำเข้า ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ความต้องการบริโภคข้าวของคนอินโดนีเซีย ลดลงเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งการบริโภคข้าวยังเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 139 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขณะที่ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ประเมินว่า อินโดนีเซียจะต้องการข้าวเพิ่มขึ้นอีก 40 % ในอีก 25 ปีข้างหน้า

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](http://กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค. นี้ ฟิลิปปินส์จะเริ่มใช้มาตรการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าว (Quantitative restrictions; QR) หลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อขอขยายระยะเวลาการใช้มาตรการนี้มาแล้ว 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2006 และมาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาเมื่อสิ้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่ง NFA คาดว่าจะมีหลายประเทศอาจจะยื่นอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อ WTO

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว ฟิลิปปินส์จะจำกัดการนำเข้าข้าว (Minimum access volume; MAV) ไว้ที่ปีละ 350,000 ตัน โดยการนำเข้าในจำนวนนี้จะเสียภาษีนำเข้า 40% ส่วนที่นำเข้านอกเหนือจากนี้จะเสียภาษี 50%

อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์กำลังติดตามความคืบหน้าว่า WTO จะดำเนินการกับตนอย่างไรในกรณีที่ยังคงใช้มาตรการนี้ต่อไปแม้จะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ขอขยายแล้ว

เมื่อปี 2005 ฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องต่อ WTO เพื่อขอใช้มาตรการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าว (Quantitative restrictions; QR) เป็นเวลา 5 ปี เพื่อที่จะปรับปรุงภาคการผลิตข้าวในประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถแข่งขันกับข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ โดยฟิลิปปินส์ได้มีการเจรจากับประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่สำคัญเพื่อต่อรองแลกเปลี่ยนกับการขอใช้มาตรการนี้ เช่น ไทย สหรัฐฯ เวียดนาม ปากีสถาน อินเดีย จีน เป็นต้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ประเทศต่างๆที่เคยเจรจากับฟิลิปปินส์ยังคงไม่มีการดำเนินการใดๆกับฟิลิปปินส์ หลังจากสิ้นสุดการขยายเวลามาตรการนี้แล้ว มีเพียงประเทศไทยที่รอดูท่าทีของประเทศอื่นๆก่อนที่จะดำเนินมาตรการต่อไป ขณะที่มียางานว่าบางประเทศต้องการให้ฟิลิปปินส์ลดภาษีนำเข้าข้าวลง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) จะจัดประมูลซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางจำนวน 75,020 ตัน โดยจะรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 17 ก.ค. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากออสเตรเลียจำนวน 10,033 ตัน ซื้อจากจีนจำนวน 22,000 ตัน ซื้อจากไทยจำนวน 15,515 ตัน ส่วนที่เหลือไม่กำหนดแหล่งที่มา (Global quota) กำหนดส่งมอบเดือน ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

